
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 17/2562 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตําแหน่ง 
๓. อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 17 มกราคม 2563 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
3. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
4. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๘. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิร ิ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๑. ผศ.เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๒. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. อ.ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

แทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๖. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๑๗. นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

แทนผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๘. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์  ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา  

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๐. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๑. อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๒. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตร ี อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



๓ 
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๒๓. อ.ดร.ขวัญหทัย กวดนอก อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๔. อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๕. อ.กมลฉัตร ทานะมัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๖. อ.อุรพล แดนโพธ์ิ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๗. อ.ณฐ นารินทร์ อาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๘. อ.คณิศร สินธุบุญ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๙. อ.สุชาติ เตชะอุดมเดช อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๐. ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑. ผศ.ดร.กมลทพิย์ คําใจ อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๒. อ.กิรณา ย่ีสุ่นแซม อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  - ไม่ม ี- 
  
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  
  - ไม่ม ี- 
  

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
  
  - ไม่ม ี- 



๔ 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
การประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 10 บรรทัดที่ 20 เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “เมื่อพิจารณาจากแบบรายดังกล่าว...” 
เป็น “เมื่อพิจารณาจากแบบรายงานดังกล่าว...” 

2. หน้า 11 บรรทัดที่ 36 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  
ไชยอมรไพศาล...” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ไชยชัยอมรไพศาล...” 

3. หน้า 14 บรรทัดที่ 31 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  
ไชยอมรไพศาล...” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ไชยชัยอมรไพศาล...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามท่ีแก้ไข 
  
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
  - ไม่มี - 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาสตัวศาสตร์ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

 
 อาจารย์ ดร .ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
17/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และคร้ังที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ 
ซึ่งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 19/2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติ
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ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการ
สภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.1 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) หน้า 2 การรับเข้านักศึกษาระบุไว้เฉพาะนักศึกษาไทย แต่หากในอนาคตมีนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และมีความสนใจเข้าศึกษาต่อจะทําให้ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ ดังน้ัน 
ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าศึกษาต่อได้ด้วยเช่นกัน 2) หน้า 7 ปรัชญา 
บรรทัดสุดท้าย ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...และสามรถดําเนินธุรกิจ...” เป็น “...และสามรถสามารถ
ดําเนินธุรกิจ...” 3) ให้หลักสูตรพิจารณาทบทวนและปรับการเขียนรายละเอียดในหัวข้อ “ความสําคัญ”  
ใหม่ทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึ้น 4) หน้า 7 ข้อ 1.3.3 บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “…เศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง” เป็น “…เศรษฐกิจพอเพียงและมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง” 
5) หน้า 54 ให้เพ่ิมเติมหัวตารางในการข้ึนหน้าใหม่ของการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางทุกคร้ัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) หน้า 48 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
บางรายวิชาระบายทึบค่อนข้างมาก เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ และสหกิจศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดที่จะดําเนินการให้ได้ตามท่ีระบุไว้ ควรสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับผลการเรียนรู้ของแต่ละด้านที่ได้ระบุไว้ 2) หน้า 74 คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานการคํานวณ
และสถิติสําหรับสัตวศาสตร์ บรรทัดที่ 4 ไม่ควรระบุว่า “เป็นการหาสหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย” 
ควรระบุเพียง “เป็นการหาสหสัมพันธ์และการถดถอย” เท่าน้ัน  

3. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะ หน้า 49 ช้ันปีที่ 1 ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...และทัศคติที่ดีต่อการเกษตร” เป็น  
“...และทัศนคติที่ดีต่อการเกษตร” และช้ันปีที่ 4 ควรแก้ไขข้อความ จากเดิม “...นักสัตวบาลพร้อมที่
ปฏิบัติงาน...” เป็น “...นักสัตวบาลพร้อมที่ปฏิบัติงาน...” 

4. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ให้แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษ รายวิชา ANSC 4705 การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 
เ ป็นเ พ่ือน จากเดิม “Companion Animals Care” เป็น  “Companion Animals Care” 2) ให้แก้ไข 
ช่ือภาษาอังกฤษ รายวิชา ANSC 4707 ระบบฟาร์มอัตโนมัติสําหรับการผลิตสัตว์ จากเดิม “Farm Automation 
System for Animals Production” เ ป็ น  “ Farm Automation System for Animals Production”  
3) หลักสูตรมีจุดเด่นใดที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและมีกลยุทธ์ใดที่จะดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาต่อได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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5. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) การนําเสนอรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรไม่ควรนําเสนอในรูปแบบเดียวกันกับการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
เน่ืองจากวัตถุประสงค์คนละประเด็น ดังน้ัน ควรเร่งทําความเข้าใจกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้มีความเข้าใจในมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้อง
นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ต้องมีการอ้างอิงที่สมเหตุสมผลและต้องเก่ียวเน่ืองกับหลักสูตร 
อย่างแท้จริง 2) การพัฒนาหลักสูตรต้องเขียนให้อ่านแล้วเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนแปลง 3) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร การเขียนปรัชญาไม่ค่อยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเท่าที่ควร  
4) วัตถุประสงค์ทุกหลักสูตรควรระบุให้เหมือนกัน 1 ข้อ คือ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยจะสร้างคนแบบใดสู่สังคม ต้องพิจารณาให้รอบคอบเพ่ือนํามาเป็นวัตถุประสงค์ในทุกหลักสูตร  
5) ควรเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ให้เห็นว่าหลักสูตรเดิมมีก่ีรายวิชา หลักสูตรใหม่ 
มีก่ีรายวิชา เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และอธิบายเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียด 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า สภาวิชาการควรตรวจสอบและพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบมากย่ิงขึ้นก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาหลักสูตรค่อนข้างไม่สมบูรณ์ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยค่อนข้างไม่สบายใจ  

7. ดร.สว่าง ภู่พัฒนวิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรกระตือรือร้น
เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ไวขึ้น ไม่ควรรอเวลาให้เกือบครบกําหนดระยะเวลาแล้วค่อยมาดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ัน ต่อไปควรจัดทําตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ
เป็นรายเดือนและรายปี เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมความพร้อมในการดําเนินการและสภามหาวิทยาลัย 
จะได้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

2. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทราบเป็นรายเดือนและรายปี เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมความพร้อมในการดําเนินการและสภามหาวิทยาลัย 
จะได้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

 
๔.๒.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
19/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และคร้ังที่  20/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
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ตามลําดับ ซึ่งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 20/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า 
หลักสูตรควรมุ่งเน้นไปยังเกษตรเชิงท่องเที่ยว เน่ืองจากทุกวันน้ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวจํานวนมาก หลักสูตรอาจมุ่งเน้นการสอนนักศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
หรืออาจมีการจัดทําแปลงสาธิตเพ่ือนํานักท่องเที่ยวมาดูแปลงสาธิตโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์จาก
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) หน้า 29 คุณลักษณะพิเศษ ข้อ 3 ควรระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาที่จะทํา
ให้นักศึกษาสามารถสร้างและร่วมสร้างนวัตกรรมการเกษตรได้ ซึ่งจําเป็นต้องเน้นเร่ืองของการให้นักศึกษา 
ทําวิจัย และใช้เทคนิคการวิจัยเข้าไปช่วยให้นักศึกษาคิดจะพัฒนาทางการเกษตรในเรื่องน้ัน ๆ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อไปได้ 2) หน้า 73 รหัสรายวิชาเกษตรกลวิธานสมัยใหม่ ไม่ตรงกับผลการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะในแบบรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ข้อ 5 ควรพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) แผนการศึกษารายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา ซึ่งจัดแผนการศึกษาไว้ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และแผนการศึกษารายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจัดแผนการศึกษาไว้ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
ค่อนข้างไม่เหมาะสม ควรจัดแผนการศึกษาให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากเป็น
รายวิชาที่เก่ียวเน่ืองกัน 2) หน้า 48 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ของรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา ระบายทึบเหมือนกันทุกประการ ซึ่งตามหลักการไม่น่าจะ
วัดเหมือนกันเน่ืองจากการเตรียมคือเตรียมความพร้อม แต่การฝึกนักศึกษาต้องใช้ความรู้ทฤษฎีที่เรียนนําไป
ประยุกต์ใช้จริง ซึ่งการวัดควรแตกต่างกัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดที่จะ
ดําเนินการให้ได้ตามท่ีระบุไว้ ควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน 
ที่ได้ระบุไว้ 3) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ 13 ควรเขียนในลักษณะที่ทําให้ผู้อ่านเกิดความสนใจเข้ามาศึกษา
ต่อในหลักสูตรน้ี ต้องเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป เช่น นักศึกษาสามารถนําเสนอ Conference 
อย่างน้อยร้อยละ 40 เป็นต้น 



๘ 
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4. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 1) หลักสูตรน้ีมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ การส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ 
ซึ่งควรยกประเด็นน้ีให้มีความโดดเด่นและชัดเจน 2) หลักสูตรนี้ควรมุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรมที่มาจากงานวิจัย
เป็นหลัก เน่ืองจากอาจารย์ค่อนข้างมีศักยภาพ อาจารย์อาจทําคลิปเก่ียวกับเร่ืองที่ได้รับรางวัล เช่น การเพาะ
เห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งได้รับรางวัลมากมาย มาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ หรืออาจจะจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นในเร่ืองน้ัน ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับหลักสูตรและคณะต่อไป 3) หลักสูตรทุกหลักสูตรควร
ปรับตัวและต้องทํางานเชิงรุกมากย่ิงขึ้น ต้องนําตนเองออกไปให้สังคมภายนอกรู้จักมากย่ิงขึ้น ต้องพยายาม
ประชาสัมพันธ์ตนเองให้มากย่ิงขึ้น  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานหรือรวบรวมตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จด้าน
การเกษตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทํา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และสามารถเป็นแนวทางหรือ
ช่องทางของการประกอบอาชีพอิสระต่อไปได้ 

6. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนําโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเพ่ิมเติมไว้ในตัวบ่งช้ีของการดําเนินงาน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นควรสนับสนุนหลักสูตรน้ี เน่ืองจากเป็นอาวุธสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๒.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ ดร.ขวัญหทัย กวดนอก ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาจํานวน  
2 ครั้ง ได้แก่ ในคราวประชุมคร้ังที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และคร้ังที่ 19/2562  
เ มื่ อ วั นที่  21 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ ซึ่ งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้ งที่  19/2562  
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 



๙ 
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ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า เพราะเหตุใดทางหลักสูตรไม่ปรับผลการสอบ TOEIC เป็น 500 คะแนนตามข้อเสนอแนะ 
ของสภาวิชาการ แต่ปรับผลการสอบ TOEIC เป็น 450 คะแนน และคะแนนผลการสอบ TOEIC ถือเป็นการ
สอบวัดผลก่อนสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า การระบุข้อในตารางการประกันคุณภาพหลักสูตรควรระบุให้ตรงกันและมีความเกี่ยวเน่ืองกัน
ระหว่างช่องเป้าหมาย การดําเนินการ และการประเมินผล  

3. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรกล่าวถึงเรื่องภาษาอังกฤษไว้ด้วย 2) ความสําคัญควรระบุ 
ให้ทราบว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความสําคัญอย่างไรซึ่งยังไม่พบข้อมูลดังกล่าว 3) การเขียน
วัตถุประสงค์ค่อนข้างเรียงประโยคผิดหลักภาษาไทย ควรปรับแก้ให้ถูกต้องและตรงประเด็น  

4. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับการเขียนรายงานทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้ทักษะ
ทางภาษาร่วมกับเทคโนโลยี เน่ืองจากมีระบุไว้ในวัตถุประสงค์เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตในสังคมและสร้างสรรค์งานในวิชาชีพได้ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า 
อาจารย์ ดร.ธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ิงสําเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือไม่ ต้องตรวจสอบและ
พิจารณาให้รอบคอบ  

6. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตว่า จํานวนหน่วยกิต 
ตามโครงสร้างหลักสูตรลดลงจากเดิมถึง 9 หน่วยกิต จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรหรือไม ่

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 1) หน้า 49 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
หลายรายวิชาระบายทึบทั้งหมด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดท่ีจะดําเนินการ 
ให้ได้ตามที่ระบุไว้ 2) หน้า 62 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ 13 ที่ระบุมาน้ันความหมายคล้ายกับข้อ 11 
และข้อ 12 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องวัดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ซึ่งไม่ใช่
ลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นแต่อย่างใด 3) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ 14 ควรระบุว่า “นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ร้อยละ 50 มีผลคะแนนการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน” จะเหมาะสมย่ิงขึ้น 4) ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน ข้อ 14 ควรระบุให้ชัดเจนว่าบัณฑิตมีงานทําในศาสตร์ที่เก่ียวข้องหรือศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษ
หลังจากที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เป็นต้น   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๒.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาญีปุ่น่ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจาร ย์ อุรพล  แดนโพ ธ์ิ  ในฐานะอาจาร ย์ผู้ รั บผิดชอบหลักสูตร  นํ า เสนอที่ ประ ชุม ว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา จํานวน 2 คร้ัง ได้แก่  
ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และคร้ังที่ 19/2562 เมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ ซึ่งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 19/2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาทบทวนการระบุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ระดับช้ันปีที่ 3 และ 4 กับตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานข้อ 13 และ 14 ของช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5  
ให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน และมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2. อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อสังเกตดังน้ี  
1) หน้า 9 กลยุทธ์ข้อ 3 ข้อความท่ีระบุมาน้ันไม่น่าจะเป็นกลยุทธ์ แต่เป็นการศึกษาแล้วจะทําสิ่งใดเพ่ือที่จะ
ปรับปรุงให้หลักสูตรสอดคล้องกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2) หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีในแผนพัฒนา
ปรับปรุง ข้อ 5 ไม่พบหลักฐานเก่ียวกับการทํางานวิจัยแต่อย่างใดจึงไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อ 4 และข้อ 5 
เท่าที่ควร 3) เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างมาก ดังน้ัน บางรายวิชาควรปรับ
ทําเป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจและเป็นอีกช่องทางในการจัดหา
รายได้ต่อไปในอนาคต 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรระบุการรับเข้าศึกษาและภาษาที่ใช้ให้ชัดเจนว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องสื่อสาร
ภาษาไทยได้ซึ่งต้องสอดคล้องกัน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) หน้า 47 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นและการเตรียมสหกิจศึกษา มีการระบายทึบดําไม่
เหมือนกัน ทางหลักสูตรต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะสามารถดําเนินการให้ได้ผลตามที่ระบุไว้หรือไม่ 
เน่ืองจากการระบายทึบดําน้ันจะส่งผลต่อการเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 5 ต่อไป 2) หน้า 60 ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน ข้อ 13 ควรปรับเป็น “การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาสอบผ่าน 
ในระดับ N4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80” 3) ข้อ 14 ควรปรับเป็น “นักศึกษาเข้าร่วมกิจการอบรมด้านความรู้
ภาษาญี่ปุ่นหรือด้านความรู้เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80” 

5. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
รายวิชาคันจิเพ่ือการเรียนรู้ควรเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการเรียนรู้จะมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๒.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑิต  

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ณฐ นารินทร์ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่  
14 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ ซึ่งสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติ 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการ
สภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเร่งพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ความน่าเช่ือถือให้กับหลักสูตร 

2. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรทํา MOU กับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 เพ่ือจัดทําหลักสูตร
ต่อเน่ืองที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและนักศึกษาในอนาคต  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

2) ควรเพ่ิมเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องเพ่ิมเติมจากเดิมอีก 2 รายวิชา ให้ชัดเจน 3) ให้เพ่ิมเติมกฎหมาย 
ตามหลักวิชาการ และความซื่อสัตย์สุจริต นิติธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ และความเที่ยงธรรมเข้าไว้ 
ในรายวิชาใดวิชาหน่ึงเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ของความเป็นนักกฎหมายมากยิ่งขึ้น 4) ควรระบุให้เห็นว่าอาจารย์
พิเศษจากภายนอกที่มาสอนในรายวิชาเลือกน้ันทุกคนมีมาตรฐานผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๒.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจาร ย์คณิ ศร  สิ น ธุ บุญ  ในฐานะอาจาร ย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร  นํ า เสนอที่ ประ ชุม ว่ า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่  20/2562 เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ ซึ่งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 20/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
ไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งยกระดับการสอนของอาจารย์ทุกคน เพ่ือให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 2) ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะทางด้านภาษา เพ่ือให้สอดรับกับการที่
อาจารย์ต้องสร้างบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งขณะน้ีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะต้อง
เก่งภาษาอังกฤษ ดังน้ัน อาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะสามารถสร้างบัณฑิตให้เก่งภาษาอังกฤษได้ 
เพราะทุกอย่างเร่ิมจากตัวอาจารย์ก่อนเสมอ ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านมาทุกหลักสูตรไม่ได้นําเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามา
ระบุไว้ในความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาและการพัฒนาคณาจารย์แต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงให้ทุกสาขาวิชานําไปพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดังน้ัน 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ควรนํามาระบุไว้ให้ชัดเจนในเล่มหลักสูตรเช่นกัน รวมถึงเรื่องปัญญาประดิษฐ์ นักนวัตกรที่สามารถผลิตและ
สร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ ๆ   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 1) ควรพิจารณาปรับปรุงการเขียนความสําคัญใหม่ เน่ืองจากข้อความท่ีระบุมาน้ันไม่ใช่
ความสําคัญแต่อย่างใดแต่เป็นจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่ 2) หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ในแผนพัฒนา
ปรับปรุง ที่ระบุมาน้ันไม่น่าจะถูกต้อง หลักฐานควรระบุในรูปแบบรายงานผลการประเมินต่าง ๆ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 3) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ระบุมาน้ันไม่น่าจะถูกต้องเน่ืองจากยังไม่ได้ทําการวัดผล 
แต่อย่างใด ควรระบุปัญหาแบบกลาง ๆ ของนักศึกษาที่เข้าใหม่ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอช่ืนชมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้ี เน่ืองจากเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติค่อนข้างมี
ศักยภาพพอสมควร จึงขอฝากมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาจารย์
กลุ่มน้ีให้มีทักษะเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

4. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 1) หน้า 67 ควรแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการก่อสร้าง 
ทางสถาปัตยกรรม จากเดิม “Tecnique” เป็น “Techniques” 2) หน้า 71 ควรแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษวิชา
งานระบบอาคาร จากเดิม “Building System” เป็น “Building Systems” รวมถึงตรวจสอบการสะกด 
ของคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง  

5. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรเพ่ิมเติมข้อความเก่ียวกับการสร้างนวัตกรรมในวัตถุประสงค์ โดยเพ่ิมเติมไว้ท้ายข้อ 1.3.2 เพ่ือให้มี
ใจความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๒.7 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
จํานวน  2 ครั้ ง  ไ ด้แก่  ในคราวประชุมคร้ังที่  19/2562 เมื่อ วันที่  21 พฤศจิกายน 2562 และ 
ครั้งที่  20/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ ซึ่งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 20/2562 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.7 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกตว่า หลักสูตรน้ีจํานวนนักศึกษาค่อนข้างน้อย และจํานวนหน่วยกิตและรายวิชาค่อนข้างมาก 
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะผสานบางรายวิชาเข้าด้วยกันเป็นวิชาเดียวเพ่ือลดจํานวนหน่วยกิตลง และเห็นว่า
หลักสูตรน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมีความเหมาะสมกับสหกิจศึกษามากกว่าการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 1) ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้ารับ
การศึกษาต่อเช่นเดียวกับนักศึกษาไทย 2) ให้ตรวจสอบช่ือคุณวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ ของอาจารย์  
ดร.ชาญ ยอดเละ อีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 3) ควรทบทวนการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงในคอลัมน์กลยุทธ์  
และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีอีกครั้ง โดยกลยุทธ์ต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม และปรับรูปแบบประโยคใหม่
ให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึ้น  

3. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรสรุป
จํานวนแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรในแต่ละปีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการ
พิจารณาต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

2. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําสรุปจํานวนแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.8 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการขอปดิหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ธรุกิจและการศกึษา  
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2554 อย่างสมบรูณ ์

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2554  



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

อย่างสมบูรณ์ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.8 นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
และการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 อย่างสมบูรณ์ 

 
๔.๒.9 การแก้ไขหลกัสตูรบญัชบีณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชพีบญัช ี
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คําใจ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ในวิชาการบัญชี ได้พิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และได้มีข้อเสนอแนะให้ช้ีแจง/ปรับปรุงแก้ไข น้ัน  

บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการในคราวประชุม 
ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.9 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามข้อเสนอแนะของ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
๔.๒.10 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหผู้้เชี่ยวชาญภายนอกเปน็อาจารย์พเิศษ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ไม่มีอาจารย์ประจําที่มี 
ความเช่ียวชาญในรายวิชาดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา จึงมีความจําเป็นให้อาจารย์อุดม แสนทวีโภคทรัพย์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษ โดยมอบหมายให้อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข อาจารย์
ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในกรณีของ
อาจารย์พิเศษ  

ทั้งน้ี สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและมีมติให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนใช้ผู้ เ ช่ียวชาญบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ 



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่มีช่ัวโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชา EED 3214 ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.10 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  รองศาสตราจารย์ ดร .วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติมข้อมูลรายวิชาที่สามารถทําการสอนได้ในหน้า 127 ให้ครบถ้วน เพ่ือความสมบูรณ์
ของเอกสาร 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้อาจารย์อุดม แสนทวีโภคทรัพย์ ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษ  
ที่มีช่ัวโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชา EED 3214 ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา โดยมอบหมายให้
อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข อาจารย์ประจํา ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ตลอดการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 

 
๔.๓  พิจารณาแต่งตั้ง 
 
 - ไม่ม ี– 
 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี– 
 
๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่ม ี– 
 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี– 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
- ไม่ม ี– 
 

  



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.1 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ที่แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งสองปี ในวันที่ 9 มกราคม 2563  
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕5 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังประธานกรรมการ และอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๑๔ )  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .  ๒๕๔๗ และข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕5 ข้อ 15 (1) 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้
นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังนายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)  
 
 6.2 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบญัชี ประจําปี 2561 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๖.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 
2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ศูนย์แม่ริม  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.  
 
 พชัรนิทร์ สมพฒุ ิ มนสิชา รัตนกิจ 
 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 นราธปิ ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


